



จดหมายเปิดผนึก

เรื่อง ข้อคิดเห็นจากการสัมมนาเรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใครมีสิทธิ...ตัดสินใจ?”

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใครมีสิทธิ...ตัดสินใจ?” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ คน จากการร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา มีข้อสรุปสาระสำคัญได้ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑) รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่รอบด้านเหมาะสมและถูกต้องทั้งด้านบวกและด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นด้านทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับภาคประชาชนให้มาก โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลให้ทั่วถึงทุกกลุ่มคน

๒) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กรณีควรมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่อย่างไร โดยต้องให้มีการจัดทำประชาคมติครอบคลุมทั่วประเทศให้ได้รับความเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริงตามกระบวนการที่ถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งประชาชนทั้งประเทศต้องได้รับสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจอย่างใดก็ตามควรคำนึงถึงข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญ

๓) ขั้นตอนในการดำเนินการทำประชาคมติจะต้องเป็นไปอย่างชัดเจน โปร่งใส และต้องดำเนินการเสริมสร้างความรู้ถึงวิธีการลงประชาคมติแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ บัญญัติว่า สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมทั้งกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

เพื่อเป็นการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ด้านต่างๆ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอเสนอมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่
กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง ได้โปรดนำความคิดเห็นซึ่งเป็นข้อสรุปจากการสัมมนาฯ
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มีถุนายน ๒๕๕๔